



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เงินปลี้มทุเรียนไทยปลอดไวรัส	ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
2. คอลัมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: "มะเขือเทศโรงงาน" สินค้า...	มติชน
3. คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: หวันดวงสาคุบุกสวนมะพร้าว	ไทยรัฐ
4. 'พาณิชย์'ดันเอฟทีเอไทย-ฮ่องกง หนุน'อีคอมเมิร์ซ-โลจิสติกส์'	กรุงเทพธุรกิจ
5. พัฒนา'สมุนไพร'สู่พืชเศรษฐกิจประเทศ ส่งออก'สปา-ยาแผนโบราณ'แสนล้าน	กรุงเทพธุรกิจ
6. ภาพข่าว: รมรณรงค์ลดการแพร่เชื้อ LSD	แนวหน้า
7. คอลัมน์: ซีพีจรโลกธุรกิจ: EEเล็งลงทุนพัฒนาธุรกิจกัญชง	แนวหน้า
8. กรมหม่อนไหมลงนามข้อตกลงยุคใหม่ซื้อขาย'รังไหมอุตสาหกรรม'ออนไลน์	สยามรัฐ
9. ฟันเศรษฐกิจ สุวีตที่ยั่งยืน กับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	ข่าวสด
10. คอลัมน์: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: วิจัยพบเห็ดเผาะ เหมาะต้านมะเร็งตับ	มติชนสุดสัปดาห์
11. กรมเจรจาจัดระดมความคิดเห็นก่อนพันธทำFTAไทย-ฮ่องกงหรือไม่	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. เกษตรดีกรอบเห็ดหอมแห้ง-ปาล์มน้ำมัน-ข้าว	thethaipress.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบข่าว)
หัวข้อข่าว : เงินปลี้มทุเรียนไทยปลอดไวรัส

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 23159 หน้า : 8(ขวา)

เงินปลี้มทุเรียนไทยปลอดไวรัส

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
การค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าเกษตร
และความต้องการซื้อสินค้าเกษตรบางชนิดมี
แนวโน้มลดลง แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มีมาตรการบริหารจัดการเพื่อรับมืออย่างเร่ง
ด่วน และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้การค้าสินค้า
เกษตรได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและเกิดความ
เชื่อมั่นต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และประเทศคู่ค้า
“โดยเฉพาะผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์ผลไม้
ไทย สินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้ประเทศ ในฐานะเป็นผู้นำการผลิต
และส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียง
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แม้ต้องเผชิญผลกระทบ
จากโควิด-19 ส่งผลให้จีน ที่เป็นประเทศคู่ค้า
อันดับหนึ่งของไทยมาโดยตลอดในตลาดผลไม้
มีการตรวจเข้มมาตรฐานมากขึ้น แต่ไทยก็ยัง
รักษาคุณภาพผลไม้ส่งออกให้มีทิศทางส่งออกอยู่
ในเกณฑ์ดี และแม้จะอยู่ในช่วงผลผลิตกระจุก
ตัวออกสู่ตลาด แต่สามารถขับเคลื่อนมาตรการ
บริหารจัดการผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19
ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากล ทำให้
แม้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ก็
ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ของไทย
มากนัก จีนซึ่งเป็นตลาดหลักยังมีความต้องการ

ต่อเนื่อง อีกทั้งเชื่อมั่นได้ว่ารัฐบาลไทย โดยกระทรวง
เกษตรฯและทุกหน่วยงานเข้มงวดมาตรการ
ทุกระดับ”

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ
โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อ
วันที่ 27 เม.ย.ปีมี จีนได้เข้าหามาเครื่องบินมา
รับทุเรียนไทย 20 ตัน จากการซื้อขายผ่านระบบ
ออนไลน์แบบ Pre-Order จึงถือเป็นโอกาสที่ดี
ที่เราจะสามารถสร้างแบรนด์ผลไม้ไทย ซึ่งช่วย
ในเรื่องของการรับประกันคุณภาพทุเรียนได้เมื่อ
ส่งถึงมือผู้บริโภค หรือติดตามที่เราได้กำหนดไว้
และต่อมาเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ได้จำหน่ายทุเรียนผ่าน
ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order platform)
กับมณฑลซานซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
จีนด้วยแพลตฟอร์มใหม่บนความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเอกชน
และสหกรณ์ผลไม้ อาทิ สหกรณ์เมืองขลุ้ง จ.จันทบุรี
ซึ่งเป็นการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทย ในระดับสหกรณ์
ผลไม้ตามแนวทางเกษตรสร้างสรรค์ เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนและสหกรณ์จะสามารถขายได้ราคา
สูงขึ้น โดยส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินตลอดที่ส่ง
ไปจีนจำนวน 25 ตัน (11,200 ลูก)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15804 หน้า : 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: "มะเขือเทศโรงงาน" สินค้า...



“มะเขือเทศโรงงาน” สินค้าโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำ



นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำ “โครงการ

นำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” เริ่มดำเนินการ

ปี 2564 - 2566 โดยบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานในจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
อำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ที่มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน
และมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานการบริหารจัดการโครงการ
ในภาพรวม ภายใต้ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และบริษัทรับซื้อผลผลิต ใน 5 สินค้า ได้แก่ ฝรั่ง พริก กล้วย
อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ โดยมีแนวทางดำเนินงาน
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการแผนการผลิตสินค้าร่วมกัน
มีตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมรองรับที่แน่นอน และเน้นกระบวนการจัดการ
ที่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยสนับสนุน
แผนการตลาดที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ
และช่วงเวลาการรับซื้อ สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและแม่นยำ ภายใต้การบูรณาการของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน

สำหรับมะเขือเทศ เป็นหนึ่งใน 5 สินค้าตามแผนการขับเคลื่อน
โครงการ ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย
อุดรธานี บึงกาฬ เลยหนองบัวลำภู สกลนคร และนครพนม
กำหนดดำเนินงานภายในระยะเวลา 3 ปีที่เป้าหมายโครงการ 2,906 ไร่
เกษตรกร 918 ราย แบ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทผู้รับซื้อ 2,030 ไร่ เกษตรกร
504 ราย และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 876 ไร่ เกษตรกร
414 ราย โดยมีบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ภายใต้ความร่วมมือของโครงการเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สำหรับพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรวมที่ผลิตสินค้าตามเป้าหมาย
ของอุตสาหกรรมที่ห่างจากแหล่งรับซื้อผลผลิตในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร
เพื่อลดภาระต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์ของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ หรือเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือเกษตรกรเครือข่ายของ
บริษัทผู้รับซื้อผลผลิต ที่จะขึ้นทะเบียนรวมเป็นแปลงใหญ่ภายใต้โครงการ

ในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำ
สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ของจังหวัดหนองคาย ขณะนี้
อยู่ระหว่างการประสานพื้นที่โครงการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัด 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน



กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยและ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ได้เข้ามาสนับสนุนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตทันสมัย

ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เชื่อมโยง AIC สนับสนุนการให้บริการและใช้ปัจจัยการผลิต ตามคำ
วิเคราะห์ดินตรวจสอบรับรองสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ ตามความต้องการของตลาด การสนับสนุนการให้
บริการทางการเกษตร (Agricultural Service Provider) รวมถึงส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สำหรับ สศก. ในฐานะเลขานุการร่วม
ได้มีส่วนในการจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการให้มีความสมบูรณ์
ชัดเจนมากขึ้นระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และบริษัทผู้รับซื้อผลผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) รวมทั้งร่วมกับเคลื่อน
การดำเนินการโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จตามนโยบาย “ตลาด
นำการผลิต”

จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ที่มีการ
ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว หรือเป็นเกษตรกร
รายย่อย และเป็นเกษตรกรเครือข่ายของบริษัทผู้รับซื้อผลผลิต
ที่จะขึ้นทะเบียนรวมเป็นแปลงใหญ่ภายใต้โครงการที่อยู่ในจังหวัดหนองคาย
และใกล้เคียงที่มีพื้นที่ปลูกในรัศมี 100 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงงาน
สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอในจังหวัดหนองคายหรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด 99/1 ถนนเมือง ตำบลพานพร้าว
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 หรือ โทร. 0 4245 1410

ข่าวรอบอาณาจักร

● หวันดวงสาครบุกสวนมะพร้าว

ราชบุรี-นางควงสมร พุททสิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่านำคณะลงพื้นที่สำรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงด้วงสาคร หรือด้วงไฟ ในพื้นที่ ต.กิ่งพยอม อ.บ้านโป่ง ปัจจุบันพบว่ามีชาวบ้านและเกษตรกรหันมาเลี้ยงและส่งขายกลุ่มแม่ค้าแมลงทอดเป็นจำนวนมากแต่ด้วงสาครเป็นศัตรูตัวฉกาจของมะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัด มีพื้นที่เพาะปลูก 83,000 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความกังวลใจหากด้วงหลุดรอดเข้าสวนมะพร้าว ด้วงจะเข้าไปกัดกินยอดจนยืนต้นตาย ตนจึงลงพื้นที่สำรวจพร้อมจะเชิญทั้ง 2 กลุ่มมาพูดคุยหาทางออก จะเชิญนักวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการเพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องต่อไป.

'พาณิชย์' เผยเอกชนหนุน
'เอฟทีเอ' ไทย - ฮ่องกง
> 10

'พาณิชย์'ดันเอฟทีเอไทย-ฮ่องกง หนุน'อีคอมเมิร์ซ-โลจิสติกส์'

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็นการทำเอฟทีเอไทย-ฮ่องกง หนุนมีเวทีหรือด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนสองฝ่าย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้จัดสัมมนาเรื่อง "ความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ฮ่องกง" ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเรื่องการจัดทำ FTA ไทย-ฮ่องกง ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอรมนกล่าวว่า ผลการสัมมนาพบว่าด้านการเปิดตลาดสินค้า ไทยจะไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมเนื่องจากฮ่องกงได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรในสินค้าทุกรายการให้ไทยแล้วภายใต้ FTA อาเซียน-ฮ่องกง แต่ในส่วนของภาคบริการ จะสามารถทำให้ฮ่องกงสนใจที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติมในไทย อาทิ สาขาอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเงิน ประกันภัย และโลจิสติกส์

ผู้ประกอบการเห็นว่าระหว่างนี้ไทยควรเร่งใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA อาเซียน-ฮ่องกงที่มี

อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจากการที่ฮ่องกงและจีนมียุทธศาสตร์ความร่วมมืออ่าวกว่างตุง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area-GAB) ซึ่งจีนกำหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไทยควรเร่งยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับฮ่องกงให้เป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงินและประกันภัยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์เพื่อใช้ฮ่องกงเป็นประตูการค้าสู่จีน

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้มีกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง อาทิ คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ระหว่างภาครัฐและสภาธุรกิจไทย-ฮ่องกงระหว่างภาคเอกชน สำหรับเป็นเวทีหารือส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ฮ่องกงในสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ เช่น สินค้าเกษตร อาหารผลไม้ อาหารที่ทำจากพืช สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ และการทำนอยู่บ้าน ตลอดจนสินค้าในภาคบริการ อาทิ อุตสาหกรรมบันเทิง สุขภาพ และอสังหาริมทรัพย์



ในส่วนของภาคบริการ จะสามารถทำให้ฮ่องกงสนใจที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติมในไทย อาทิ โลจิสติกส์ อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

พัฒนา'สมุนไพร'สู่พืชเศรษฐกิจประเทศ
ส่งออก'สปา-ยาแผนโบราณ'แสนล้าน
> 11



พัฒนา'สมุนไพร'สู่พืชเศรษฐกิจประเทศ ส่งออก'สปา-ยาแผนโบราณ'แสนล้าน

● ชุสิทธิ์ อร่ามบุตร
qualitylife4444@gmail.com

วิกฤติโควิด 19 กลายเป็นโอกาสของ "สมุนไพรไทย" หลากๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจร กระชาย เนื่องจากพบว่ามียุทธศาสตร์ด้านไวรัสซึ่งเป็นที่กลุ่มที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 ได้ดี โดยเฉพาะ "ฟ้าทะลายโจร" เป็นหนึ่งในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร รักษาโรคโควิด 19 รวมถึงเทรนด์รักสุขภาพคนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพร ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรของรัฐบาล เช่น ส่งเสริมให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล ใช้สมุนไพรทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน และนำสมุนไพรมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 79 -80 % อาหารเสริม 18-20 % และยารักษาโรค 4-5 % โดยพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ไพล ใบบัวบก กระชายดำ ขมิ้นชัน



กรุงเทพธุรกิจ ● "ตลาดสมุนไพร"
เป็นตลาดที่มีการเติบโตในช่วงโควิด 19 ส่วนกระแสกับตลาดหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ซบเซาลง โดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า แนวโน้มการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทยตั้งแต่ปี 2560 - 2563 มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% ต่อปี เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ โดยมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.3%

ภายหลังประกาศใช้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2563 ระบุว่ามูลค่าทางการตลาดสมุนไพรในประเทศสูงถึง 1.8 แสนล้านบาท ขณะที่ ประเทศจีน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5.06% ญี่ปุ่น 0.85% และเกาหลีใต้ 5.43% ขณะที่ในตลาดโลกพบว่ามีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ตลาดโลกสูงถึง 3 ล้านล้านบาท โดยประเทศไทยมีการส่งออกสมุนไพรไทยอยู่ในหลักแสนล้านบาท แบ่งเป็นส่งออกลุ่มอาหารเสริมกว่า 80,000 ล้านบาท กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท

รศ.ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรมีการเติบโตสูงมากขึ้นไปในปี 2564 นี้ เพราะมีสมุนไพรหลายตัวสามารถช่วยต้านไวรัสได้ ทำให้ผู้คนหันมาสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากขึ้น อีกทั้งสมุนไพรเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เพราะมาจากธรรมชาติ จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน ทุกคนรู้สึกเชื่อมั่นในการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากขึ้น ขณะเดียวกัน ภาครัฐมีการนโยบายส่งเสริมผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยปี 2560-2564 ที่จะสนับสนุนดูแลด้านการตลาด ส่งเสริมสมุนไพร Product Champion ไพล กระชายดำ ขมิ้นชัน และใบบัวบก รวมถึงฟ้าทะลายโจร ตั้งแต่กระบวนการปลูกสมุนไพรตั้งต้น และสมุนไพร

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11883

หน้า: 12(บนขวา), 11

Col.Inch: 152.04 Ad Value: 243,264

PRValue (x3): 729,792

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: พัฒนา 'สมุนไพร' ผู้พืชเศรษฐกิจประเทศ ส่งออก 'สปา-ยาแผนโบราณ' แชนล้าน

สมุนไพรผู้พืชเศรษฐกิจประเทศ

18/6/2564
กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ

การบริโภคและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยปี 2560- 2563

เติบโตประมาณ 10% ต่อปี	โควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์ในประเทศ โตเฉลี่ย 10.3%
สมุนไพรจีน โตเฉลี่ย 5.06%	สมุนไพรญี่ปุ่น 0.85%
	สมุนไพรเกาหลีใต้ 5.43%

ปี 2563 มูลค่าตลาดในประเทศสูงถึง 1.8 แสนล้านบาท ตลาดโลกสูงถึง 3 ล้านล้านบาท

ไทยส่งออกสมุนไพร แชนล้านบาท

อาหารเสริม	80,000
สปาและผลิตภัณฑ์	10,000
ยาแผนโบราณ	10,000

หน่วย : ล้านบาท

แผนแม่บทกว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยปี 2560-2564

การส่งเสริมของภาครัฐ

ส่งเสริมให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล ใช้สมุนไพรทดแทนการนำจ่ายยาแผนปัจจุบัน

พืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Iwa ใบบัวบก กระชายดำ ขมิ้นชัน

การยกระดับเมืองสมุนไพร

พื้นที่การผลิต 45,990 ไร่ ปริมาณผลผลิต 114,975 ตัน

มูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยปี 2560-2564

โดยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลการศึกษาเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และ กทม.

- สินค้าสมุนไพรเป้าหมาย 12 ชนิด
- สงขลา นครปฐม สุราษฎร์ธานี

เป็นจังหวัดที่มีบทบาทขับเคลื่อนมูลค่าตลาดสมุนไพรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

- มูลค่าทางการตลาดระดับอุตสาหกรรม ยาสมุนไพร เครื่องสำอางผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ

สัดส่วน

ยาสมุนไพร	28.8%
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	32.6%
เครื่องสำอางผสมสมุนไพร	38.5%

หน่วย : %

สำคัญของโลก ซึ่งการมีนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจน มีกฎหมายทำให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดสมุนไพร ผู้ประกอบการกล้าลงทุนสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรโดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรป้องกันโรคในรูปแบบของยา เครื่องสำอาง สปา และอาหารเสริมต่างๆ เพราะมีตลาดรองรับชัดเจน

ประเทศไทยมีการส่งออกวัตถุดิบทั้งพืชสมุนไพรสดแห้ง และสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งในรูปแบบเครื่องสำอางสปา และเสริมอาหารระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 2563 แบ่งเป็น สมุนไพรประมาณ 324.2 ล้านบาท สารสกัดจากสมุนไพร 184.8 ล้านบาท เครื่องเทศและสมุนไพร 2,837.2 ล้านบาท เครื่องสำอางเครื่องหอมและสปา 40,070.5 ล้านบาท เครื่องสำอางสปาและผลิตภัณฑ์รักษาผิว 52,218.7 ล้านบาท

ขณะที่ มีพื้นที่การผลิต 45,990 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 114,975 ตัน การผลิตพืชสมุนไพรที่เพิ่มขึ้น “สาริต ปิติเตชะ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

“

ตลาดสมุนไพรไทย เป็นเศรษฐกิจหลัก และการรอดของเศรษฐกิจไทย มีโอกาสที่จะไปได้ไกล หากพัฒนาเชิงวิจัย และเชิงพาณิชย์

”

สาธารณสุข คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรให้สมุนไพรเป็น Product Champions อีกทั้ง มีการยกระดับเมืองสมุนไพรทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ, สุรินทร์, มหาสารคาม, อุทัยธานี, สกลนคร 2.กลุ่มอุตสาหกรรม

สมุนไพร ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม, สระบุรี, ปราจีนบุรี, จันทบุรี และ 3.กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามประกอบด้วย เชียงราย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, สุราษฎร์ธานี, สงขลา

“ตลาดสมุนไพรไทยเป็นเศรษฐกิจหลัก ทางรอดของเศรษฐกิจไทย เพราะเป็นเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัตถุดิบที่ประเทศมีอยู่แล้ว และเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนไทย อีกทั้งสรรพคุณของสมุนไพรในการป้องกันไวรัส ทำให้สมุนไพรไทยได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างมาก ช่วยเพิ่มมูลค่าทางตลาด การส่งออกได้มากขึ้น ดังนั้นผู้ปลูกหรือเกษตรกร และผู้ประกอบการรวมถึงนักวิจัย นักเภสัชศาสตร์ ผู้คิดค้นสูตรและผู้ขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นอกจากมองเรื่องของตลาดแล้ว ยังต้องรักษามาตรฐานของสมุนไพรด้วย ต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และภาครัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบการ

ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูง เชื่อว่าตลาดสมุนไพรจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยผ่านพ้นวิกฤติไปได้” รศ.ภก.สุรภิจ กล่าว

พืชสมุนไพรที่รู้จักสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์ มีประมาณ 1,800 ชนิด และมี 300 ชนิด ที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาดซึ่งมีความต้องการโดยเฉพาะ 4 สมุนไพร แซมเบียน ไพล ใบบัวบก กระชายดำ ขมิ้นชัน ขณะที่ฟ้าทะลายโจรชิง และสมุนไพรอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือช่วยป้องกันโรคไวรัสต่างๆมีความต้องการสูงมาก

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดทำศึกษา “โครงการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย” ระหว่างปี2560-2564 โดยพื้นที่การศึกษา คือ เมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสินค้าสมุนไพรเป้าหมาย 12 ชนิด

ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนมูลค่าทางการตลาดสมุนไพรตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงแปรรูปขึ้นต้น คือ จังหวัดสงขลานครินทร์ และสุราษฎร์ธานี โดยมูลค่าทางการตลาดสมุนไพรปลายทางหรือระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ ยาสมุนไพร เครื่องสำอางผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ (สัดส่วนเครื่องสำอางผสมสมุนไพร 38.5% ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 32.6%

และยาสมุนไพร 28.8%)ในขั้นแปรรูปขึ้นต้นในจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรูปโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเงินลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิต รวมไปถึงยังขาดความรู้ทางด้านกฎระเบียบ การขอขึ้นทะเบียนฉลากสรรพคุณของอย. การเพาะปลูกที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความรู้ในกระบวนการแปรรูปขึ้นต้นที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในขั้นตอนการขอใบรับรองต่างๆ และปัญหาในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายและขาดตลาดรองรับ

ดร.อัคร์ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่าประเทศไทยได้เปรียบในด้านวัตถุดิบที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพเอื้อให้มีวัตถุดิบหลากหลาย สามารถผลิตและสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ตรงตามความต้องการ แต่ไม่เพียงพอต้องนำเข้าสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าในรูปวัตถุดิบและสารสกัดเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งประเทศไทยยังคงมีโอกาสที่จะไปได้ อีกทั้งโลกหากมีการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายสู่การวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14660

Col.Inch: 14.04 Ad Value: 12,636

ภาพข่าว: ธรณรังค์ลดการแพร่เชื้อ LSD

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 37,908

คลิป: ชาว-ดำ



ธรณรังค์ลดการแพร่เชื้อ LSD : นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบสิ่งของเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อและยากำจัดแมลงให้กับเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 20 ชุด ตลอดจนมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งชมการสาธิตการดูแลฟาร์มเพื่อป้องกันการระบาดของโรคคอตีบ สกีน ไนโคและกระบือ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนชาวนา กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14660

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 9.09

Ad Value: 8,181

PRValue (x3): 24,543

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ซีพอร์โลกธุรกิจ: EEเล็งลงทุนพัฒนาธุรกิจกัญชง



EEเล็งลงทุนพัฒนาธุรกิจกัญชง

น.ส.วรรณรัตน์ สุพฤกษาสกุล กรรมการ และผู้รับผิดชอบดูแลฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.อีเทอเนล เอนเนอซี (EE) เปิดเผยว่าฝ่ายบริหารเห็นถึงความเป็นไปได้ในธุรกิจด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นด้านการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และธุรกิจการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา การเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา และ/หรือกัญชง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้น บริษัทจะเน้นให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชงเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจกัญชงอย่างครบวงจร จะต้องใช้งบประมาณมาก ดังนั้นบริษัทจึงมีโอกาสที่จะพิจารณาแผนการเพิ่มทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนในการพัฒนาธุรกิจใหม่และต่อยอดธุรกิจด้านการเกษตร

กรมหม่อนไหมลงนามข้อตกลงยุคใหม่ ซื้อขาย'รังไหมอุตสาหกรรม'ออนไลน์

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.น่าน เชียงราย พะเยา กรมหม่อนไหมได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนรังไหม และเส้นไหมในตลาดโลกมีมากขึ้นเนื่องจากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นไหมรายใหญ่ของโลก ได้ลดปริมาณการผลิตลง ทำให้ราคารังไหม และเส้นไหมในตลาดโลกขยับสูงขึ้น และปัจจุบันภาคเอกชนของไทย คือ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด มีความต้องการรังไหมเพื่อผลิตเส้นไหมปีละ 5,000 ตัน แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้เพียงปีละ 2,000 ตัน ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายการผลิตตามความต้องการของตลาด กรมหม่อนไหมและบริษัท จุลไหมไทยฯ จึงเร่งสร้างเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยได้กำหนดเป้าหมาย และส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แบบครบวงจร สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร และได้ขยายผลสู่การทำข้อตกลงเกษตรกรพันธสัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขัน ลดความเสี่ยงด้านการตลาด และเกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน



"ปัจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวมีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม จำนวน 353 ราย โดยมีผลผลิตรังไหมรวม 54,514 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ 8,196,039 บาท ส่วนในปี 64 มีแผนการเลี้ยงไหม 10 รุ่น คาดการณ์จะได้ผลผลิตรังไหมจำนวน 75 ตัน และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มากกว่า 12 ล้านบาท

ซึ่งการลงนามข้อตกลงเกษตรกรพันธสัญญาในการซื้อขายรังไหมอุตสาหกรรมนั้นถือเป็นการสร้างความมั่นคงทั้งด้านอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งสามารถลดการนำเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศ ช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการร่วมกันพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการผลิตเส้นไหมในอันดับต้นๆ ของโลกต่อไป"

ฟินเศรษฐกิจ สู่วิถีที่ยั่งยืน กับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

จากปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างปัญหาแรงงานตกงานและกลับภูมิลำเนา ชาวรายได้เพื่อการดำรงชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้น เพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรและการจ้างงานภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำรงชีวิต

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในส่วนกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี รวมทั้งฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง

โดยโครงการนี้จะสนับสนุนการขุดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่เกษตรกร มีการพัฒนาเกษตรกรโดยการอบรมเกษตรกรและสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร มีการพัฒนาการผลิตด้านพืชด้านปศุสัตว์ ด้านประมง รวมทั้งการพัฒนา กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ มุ่งเป้าหมายดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด 4,009 ตำบล เป้าหมายเกษตรกรทั้งหมด 32,000 ราย

สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรือ



อาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นดินเดียวกันขนาด 2.5, 3, 4, 5 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล ต้องเป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ขณะนี้เริ่มมีการฝึกอบรมตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนโครงการฯ โดยมอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสำรวจออกแบบสระเก็บกักน้ำของเกษตรกร และได้จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แล้ว เพื่อขุดสระเก็บกักน้ำให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

น.ส. กุหลาบ จันทร์คำมิ่ง หนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ใน ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากเกษตรตำบลเขาไม้แก้วและผู้นำหมู่บ้าน จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ โดยในขณะนี้ภายในแปลงมีการปลูกข้าวอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี เพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนที่เหลือแบ่งขาย ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ชมพู่กล้วย ฯลฯ เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดไข่ ไก่ไข่ เพื่อจะได้มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน และเลี้ยงปลา ซึ่งทำให้มีรายได้ หลังจากนี้จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moag.go.th/ntag-home>

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ



โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

มูลนิธิสุขภาพไทย

www.thaihof.org

วิจัยพบเห็ดเผาะ

เหมาะต้านมะเร็งตับ

รากู เข้าเดือนหกต้นฝน พ้นแล้งแล้ว บรรดาพรานเห็ดต่างรอยคองเข้าป่าหาเห็ดเผาะ

ถ้ายังจำกันได้ เมื่อต้นฝนปีที่แล้ว หลังลือลือดาวโน้ดวิตบิตเมือง ก็มีข่าวชาวบ้านมากมายหลายพื้นที่ทั้งอีสานและเหนือแห่หาเห็ดเผาะ ตามข่าวพาดหัวว่า "ชาวบ้านฮิลเข้าป่า แห่หาเห็ดเผาะ"

บางฉบับก็จั่วหัวแรงว่า "ป่าแทบแตก! ฝนแรกชาวบ้านแห่เก็บเห็ดเผาะอาหารหายาก หนึ่งในมีครั้ง"

ชาวบ้านในพื้นที่ยากจนเขาเห็นป่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตและออฟฟิศทำงานหารายได้ จึงเกิดกรณีที่กอง

ทัพชาวบ้านบุกป่าหาเห็ดเผาะในอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเสมือนห้างใหญ่ของพวกเขา กลายเป็นข่าวคราฆ่าว่า "ฤดูเห็ดเผาะ ทำป่าแตก ชาวบ้านแห่หาตั้งแต่ 4 อุทยานฯ ยืนเข้าไม่ได้"

ผลก็คือ แทนที่ชาวบ้านหาเห็ดขายรายได้วันละครึ่ง

หมื่น กลับถูกจับปรับหัวละ 500 บาท จึงโยธรัฐว่ากฎหมายอุทยานฯ ฉบับใหม่ปี 2562 เปิดไฟเขียวให้ชาวบ้านเข้าอุทยานฯ หาของป่าได้แล้ว

แต่ ผอ.อุทยานฯ ยืนกรานตายตาเดียวว่ายังไม่เข้าไม่ได้เพราะยังไม่มีการขออนุญาต

นี่ปรานีปรับแค่ 500 บาท ไม่ปรับเต็มเม็ด 50,000 บาท แคมติดคุกอีก 2 ปี

ภัยโควิดทำให้ชนชาวบ้านอดอยากปากแห้ง หลงผิดคิดว่ารัฐบาลแก้กฎหมายเปิดป่าอนุรักษ์ให้หากินได้เป็นนิวนอร์มอลของชาวบ้านยามโควิด ซึ่งดีกว่ารับเงินแจกที่รัฐบาลทุ่มเข้ามาเป็นไหนๆ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ผ่านมา 2 ปีแล้วแต่ป่าอนุรักษ์ยังปิดอยู่

"ฤดูเห็ดเผาะ" ปีนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้ว คงไม่แคล้วคราฆ่าป่าแตกอีก

แต่ถ้าเหตุเกิดที่เมืองเหนือ หัวข่าวก็จะเปลี่ยนชื่อจาก "เห็ดเผาะ" เป็น "เห็ดถอบ" บวกคราฆ่าของขวัญนิตยฯ ขวนติดตตาม เช่น "ชนลูก! หลงป่าอถรรพ์หาเห็ดถอบ" ย้ำ "เห็ดถอบ" นะ ไม่ใช่ "เห็ดปอบ" (ฮา)

จึงกล่าวได้ว่า ในบรรดาเห็ดทั้งหลาย "เห็ดเผาะ" หรือ "เห็ดถอบ" เป็นเห็ดยอดฮิตติดเทรนด์เป็นข่าวทุกปี ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซึ่งได้ชื่อว่า "ฤดู



เห็ดเผาะ" และเป็นช่วงเวลาทองของชาวบ้าน

เห็ดเผาะเป็นเห็ดป่ายุคดึกดำบรรพ์ที่สัมพันธ์กับระบบนิเวศของโลกมาหลายล้านปี มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนมาก จนไม่มีเทคโนโลยีเกษตรสุดล้ำใดๆ สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อราชั้นต่ำของเห็ดเมดกิลมาๆ ตัวนี้ได้ ในขณะที่เราสามารถโคลนนิ่งเซลล์สัตว์ชั้นสูงอย่างมนุษย์ได้โน้สาร์เท่าล้านปีได้

เห็ดเผาะมี 2 ชนิด แม้ชื่อเรียกเดียวกันในภาษาไทยโดยจำแนกกันตามสีสัน คือเห็ดเผาะหนังสีน้ำตาลกับเห็ดเผาะฝ้ายสีขาว แต่ชื่อ-นามสกุลในภาษาพฤกษศาสตร์เรียกต่างกันเลย คือ "เห็ดเผาะหนัง" ชื่อ *Astraeus hygrometricus* เห็ดชนิดนี้แหละที่มีฉายาว่า "เห็ดดาว" มาจากคำละตินว่า "Astra" ซึ่งแปลว่า "ดาว" (Star) นั่นเอง

ส่วน "เห็ดเผาะฝ้าย" ชื่อ *Geastrum saecotatum* ในที่นี้ตัวที่ปที่เป็นดาวยอดนิยมถล่มหลายจนป่าแตก ก็คือ เห็ดเผาะหนัง เพราะมีรสชาติความกรุบกรอบ หอมอร่อยเฉพาะตัว สนนราคาตอนต้นฤดูฝนอาจพุ่งทะลุกว่า 500 บาท/กก.

ชาวบ้านคนหนึ่งอาจมีรายได้ในฤดูเห็ดเผาะเหาะๆ ร่วมหมื่นเลยทีเดียว **พ่อค้า-แม่ขายหัวโลกวันซื้อเห็ดเผาะก็คูณแสนฟรีชไว้ขายทางออนไลน์หัวไทยทั้งปีมีรายได้งามๆ ยามเศรษฐกิจตกสะเก็ดก็ต่ออย่างนี้**

! มนุเห็ดเผาะมีคุณค่าอาหารสูงมาก อุดมด้วยโปรตีน ไขมันตัวดี มีฟอสเฟต แคลเซียม ธาตุเหล็ก ไนอะซินและวิตามินซี เหมาะคาร์โบไฮเดรตในเห็ดเผาะสด หนักแค่ 1 ชีด (100 กรัม) ก็ให้พลังงานถึง 45 กิโลแคลอรี จึงเป็นอาหารบำรุง

ร่างกาย ชูกำลังไม่แพ้เห็ดถึงเช่าราคาแพง มีการโฆษณาแอบแฝงสรรพคุณบำรุงกำหนดของเห็ดเผาะในกลอนเก่าเห็นว่า "แห้วใส่แลง แงเห็ดเผาะ ใส่น้ำเอะเจอะ เอะเจอะ กินแล้วเฮมา (...เซ็นเซอร์...) กันนะ"

แปลแบบถอดความว่า เกล็ดการแกงเห็ดเผาะนั้น ต้องใส่น้ำน้อยๆ (เอะเจอะ) กินเสร็จแล้วเรามา...อย่างว่ากันนะ (ฮา)

อย่าว่าแต่ผู้ป่าเลย ผู้สาวถ้ากินเห็ดเผาะก็อาจหน้ามีต้อยๆ เอะเจอะๆ กับชายใกล้ตัว

ดังเพลงสอยอีกเวอร์ชันว่า "สอย...สอย...กินแกงเห็ดเผาะใส่น้ำเอะเจอะ เอาพี่อัยนี่เอะ ชิด้านหน้าหัว"

ไม่ต้องแปลก็พอเดาความได้ว่าสาวๆ พอกินแกงเห็ดเผาะน้ำน้อยแล้วก็ขี้เกียจหาหัวใกล้ตัว ขอกับคนใกล้ๆ นี่แหละ

คนโบราณท่านฉลาด จึงมีเมนูเห็ดเผาะๆ ที่กินเป็นทั้งอาหารและยา

ถ้าเป็นเมนูเห็ดเผาะอีสาน ก็แกงกับหน่อไม้ใส่ย่านาง น้ำเอะเจอะให้รส

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 - พุธสัปดาห์ 24 มิถุนายน 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2131

หน้า: 54(กลาง)

Col.Inch: 69.97

Ad Value: 33,585.60

PRValue (x3): 100,756.80

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: วิจัยพบเห็ดเหาะ เหมาะด้านมะเร็งตับ

เพิ่มขึ้น

หรือถ้าเป็นเมนูหัดถอบของเมืองเหนือ ยิ่งง่าย แค่เห็ดเหาะต้มเกลือจะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปก็ได้ใช้น้ำน้อยๆ เห็ดเหาะต้มจิ้มน้ำพริกข่า หรือแฉมน้ำพริกหนุ่ม ขบดงเหาะ

กรอบนอกนุ่มในไอน้ำมันหอมของป่าเบญจพรรณอบอวลอยู่ในปากขึ้นจมูก เป็นประสบการณ์อร่อยไม่รู้ลืม

เห็ดเหาะมีรสเย็นหวาน อาหารปรุงง่ายๆ แบบนี้จึงได้ทั้งรสและสรรพคุณยาไทยเต็มๆ คือ ชูกำลัง บำรุงร่างกาย แก้ไข้ใน

ด้วยฤทธิ์สมานแผลแก้พิษไข้ภายในร่างกายของเห็ดเหาะนี่เอง จึงมีนักชีวเคมีทั้งจีนและอเมริกาศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของเห็ดเหาะหรือเห็ดถอบฉายาดาวดิน ที่มีชื่อว่า สารแอสตราเคอคูโรน (Astrakurkuron) จึงขอโทษกระแสนอสตราเซนเนก้าวดั้งเดิมชื่อตั้งในเวลานี้ ที่สงสัยว่าจะผิดหรือเปล่า (ฮา)

เมื่อปี 2562 นี้เองมีการตีพิมพ์เรื่อง "ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับจากเห็ดเหาะ" ในวารสารทางวิชาการชื่อดังของสมาพันธ์ชีวเคมีและชีวโมเลกุลนานาชาติ พบว่าสารแอสตราเคอคูโรนในเห็ดเหาะ มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับโดยไม่ทำลายเซลล์ตับแต่อย่างใด

ก็มาเปรียบเทียบกับยาเคมีต้านมะเร็งตับชื่อ ด็อกโซรูบิซิน (Doxorubicin) ซึ่งแม้ใช้ในขนาดยาที่น้อยมากก็ยังมีพิษต่อเซลล์ตับ และไม่ปลอดภัยหากใช้ยาตัวนี้ในระยะยาว

ผลสรุปคือ สารสำคัญของเห็ดเหาะมีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งตับอย่างชัดเจน และกำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรอคอยความหวังจากดวงดาวประดับดิน

แต่สำหรับคนไทย เราต้องช่วยกันอนุรักษ์เห็ดที่อยู่ในป่าไทย ด้วยการรักษาป่า ป่าที่มีถ้ำอนุรักษ์ป่าจะใช้เห็ดเหาะเป็นคาราแอมแปญหยุดเหาะป่าเหนือ 9 จังหวัด เพราะราเห็ดเหาะจะหมอดไหม้จากไฟป่าจนสูญสิ้นได้

ดังนั้น ชาวบ้านต้องร่วมมือป้องกันไฟป่าเพื่อจะได้หาเห็ดเป็นรายได้งามกันทุกปี

ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านบอกว่า ใช้เกิดฤดูแล้งให้กินสมุนไพรที่เกิดในฤดูนั้น

ฤทธิ์เย็นหวานของเห็ดเหาะจึงเหมาะถอนพิษไข้ในฤดูฝนที่กำลังมาเยือน ●

กรมเจรจาจัดระดมความคิดเห็นก่อนพันธธทำFTAไทย-ฮ่องกงหรือไม่

ผู้จัดการรายวัน360° - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็นการทำ FTA ไทย-ฮ่องกง ก่อนพันธธควรทำหรือไม่ หลังไทยมี FTA กับฮ่องกงในกรอบอาเซียน-ฮ่องกงอยู่แล้ว เผยเสียงส่วนใหญ่แนะยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทำโอกาสให้ฮ่องกงเป็นประตูการค้าสู่จีน และหนุนมีเวทีหารือด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนสองฝ่าย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ฮ่องกง” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่องการจัดทำ FTA ไทย-ฮ่องกง ของศูนย์บริการ

วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นหากไทยจะจัดทำ FTA ฉบับใหม่กับฮ่องกง ไทยจะได้ประโยชน์หรือมีผลกระทบอะไรเพิ่มเติมจาก FTA อาเซียน-ฮ่องกง หรือไม่ และหากในอนาคตฮ่องกงเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งไทยเป็นสมาชิก RCEP อยู่แล้ว FTA ฉบับใหม่นี้ยังมีความจำเป็นหรือไม่

ทั้งนี้ ผลการสัมมนา พบว่า ด้านการเปิดตลาดสินค้า ไทยจะไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติม เนื่องจากฮ่องกงได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรในสินค้าทุก

รายการให้ไทยภายใต้ FTA อาเซียน-ฮ่องกงแล้ว แต่ในส่วนของภาคบริการ จะสามารถทำให้ฮ่องกงสนใจที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติมในไทย เช่น สาขาอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรมบริการ การเงิน ประกันภัย และโลจิสติกส์ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ เห็นว่า ระหว่างนี้ไทยควรเร่งใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA อาเซียน-

ฮ่องกง ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงและจีนมียุทธศาสตร์ความร่วมมืออ่าวกว้างตั้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area-GAB) ซึ่งจีนกำหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งควรเร่งยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับฮ่องกงให้เป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงินและประกันภัย เทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ เพื่อใช้ฮ่องกงเป็นประตูการค้าสู่จีน

ส่วนประเด็นอื่นๆ ได้เสนอให้มีกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง เช่น คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ระหว่างภาครัฐ และสภาธุรกิจไทย-ฮ่องกง ระหว่างภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นเวทีหารือส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ฮ่องกงในสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ เช่น สินค้าเกษตร อาหารผลไม้ อาหารที่ทำจากพืช สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการทำงานอยู่บ้าน ตลอดจนสินค้าในภาคบริการ เช่น อุตสาหกรรมบันเทิง สุขภาพ และอสังหาริมทรัพย์

สำหรับฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย ในปี 2563 การค้าของไทยกับฮ่องกงมีมูลค่า 13,298 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปฮ่องกงมูลค่า 11,292 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากฮ่องกงมูลค่า 2,006 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และข้าว สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ผ้าฝ้าย เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ.



เกษตรกรรอบเห็ดหอมแห้ง-ปาล์มน้ำมัน-ข้าว

5 มิ.ย. 2024



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

18 มิ.ย. 64/ พาณิชย์ไทย เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว



1. ผลการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

2. การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

3. ผลการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว



1. ผลการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

2. การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว



3. การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

4. ผลการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว